

Số: /BC-UBND

Phổ Khánh, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024

Thực hiện Công văn số 296/PNV ngày 18/3/2024 của Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã quý I/2024. Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở quý I/2024 như sau:

I. Công tác chỉ đạo, triển khai

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp ủy Đảng và các quy định của pháp luật có liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, đời sống Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo, phản ánh kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Qua theo dõi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tình hình Nhân dân ổn định, phấn khởi vui Xuân, đón Tết, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 23-KH/BCĐ ngày 23/02/2024 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; UBND xã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/3/2024 về Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024.

II. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I năm 2024

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp ủy đảng và các quy định của pháp luật có liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tham mưu Đảng ủy tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để bê tông các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm; thực hiện tốt chương trình nông thôn mới.

Theo dõi, giám sát việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các công trình dự án đầu tư trên địa bàn xã theo Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho công dân tại UBND xã.

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

*** Công tác tuyên truyền, vận động**

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương có liên quan đến Quy chế dân chủ ở cơ sở được tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân qua đó có hơn 500 người tham gia.

Vận động Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội âm thực, thả diều trên Đầm An Khê do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ tổ chức.

*** Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và xử lý những phản ánh kiến nghị của Nhân dân**

UBND xã mở cửa tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã vào sáng thứ 5 hàng. Tuy nhiên, trong quý I/2024 không có công dân đăng ký.

Trong quý I/2024 Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp công dân lưu động 01 lượt tại thôn Phước Điền; Bí thư Đảng ủy xã tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân 01 lượt tại thôn Qui Thiện.

Tổng số đơn thư tiếp nhận trong quý I năm 2024 là 03 đơn, đã giải quyết đúng hạn 02 đơn, còn 01 đơn trong thời hạn, đang tiếp tục tiến hành xác minh giải quyết. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 66,67%¹.

*** Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở**

Trong quý I các tổ hòa giải thôn đã tiếp nhận và tổ chức tiến hành hòa 1 vụ việc, hòa giải không thành.

¹ Đơn của bà Mai Thị Dư, HKTT: Thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai; đơn của bà Huỳnh Thị Lựu, HKTT: xóm 22, thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh yêu cầu rà soát lại nguồn gốc đất và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn phản ánh của bà Bùi Thị Hoa, xóm 20, thôn Trung Sơn phản ánh việc ông Võ Văn Long, ở cùng xóm cho người chặt cây dừa (bà nói là của mẹ bà trồng). UBND xã đã chuyển đơn cho Trưởng thôn Trung Sơn để tiến hành tổ chức hòa giải.

*** Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trong triển khai các công trình, dự án trên địa bàn xã**

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân thôn thôn Trung Sơn về xây dựng công trình: Tuyến đường quốc lộ 1 đi nhà bà Bông; lấy ý kiến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã về công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã.

*** Kết quả giải quyết thủ tục hành chính**

Trong quý I năm 2024, Bộ phận Một cửa UBND xã đã tiếp nhận và trả kết quả 833 lượt thủ tục hành chính các loại, đã giải quyết đúng hạn 829 lượt, còn 04 lượt trong hạn giải quyết.

Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa. Công khai minh bạch các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân.

*** Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội**

Tổ chức mừng thọ cho 24 cụ tròn 90 tuổi và 02 cụ tròn 100 tuổi với tổng số tiền mừng thọ là 19.200.000 đồng².

Phối hợp với UBMTTQVN xã tiếp nhận và trao quà của các tổ chức, cá nhân tặng cho Nhân dân vui Xuân đón Tết 1.045 suất với tổng số tiền quà 849,100 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà Đại đoàn kết, trị giá 80 triệu đồng.

Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã xuất quỹ vì người nghèo trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, mỗi suất 500.000 đồng, nhân dịp sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân năm 2024.

Chi bộ Công an xã tặng 01 suất quà cho học sinh nghèo mua bảo hiểm y tế (680.000đ).

UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã lập danh sách tặng 40 suất quà của Công an thị xã Đức Phổ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Đức Phổ (mỗi suất 500.000đ).

Chi tiền điện cho hộ nghèo Quý IV năm 2023 (có 205 hộ, số tiền 35.842.000 đồng).

Trong 3 tháng đầu đầu năm giảm 1 hộ nghèo, hiện còn 174 hộ, chiếm tỷ lệ 4,91%.

3. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo dõi, giám sát các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn xã.

Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, đề nghị chính đáng của Nhân dân. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và giám sát chính quyền

² Mừng thọ 24 cụ tròn 90 tuổi: mỗi suất trị giá 700.000 đồng và 02 cụ tròn 100 tuổi, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng.

trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp theo quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch; vận động các cơ sở tôn giáo thực hiện việc sinh hoạt tôn giáo lành mạnh đảm bảo theo quy định.

III. Đánh giá chung

Trong quý I/2024, Ủy ban nhân dân xã và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Phổ Khánh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được một số kết quả tích cực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022 với phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được tăng cường; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện Quy chế dân chủ và Luật Cán bộ, công chức, viên chức; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm và triển khai thực có hiệu quả và đảm bảo theo quy định. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu năm được thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hạn chế, khuyết điểm, như: Một vài thành viên Ban Chỉ đạo chưa giành thời gian đúng mức cho công tác tham mưu, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

1. Tiếp tục tham mưu Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”.

2. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 16/3/2021 của Ban Dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm*

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Quy định 426-QĐ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ “*quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao*”, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực thi công vụ.

4. Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Khối Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các công việc có liên quan đến công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai các công trình, dự án cụ thể, rõ ràng nhằm phát huy vai trò tham gia, đóng góp của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

5. Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành hướng dẫn khung đề các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Quyết định 217-QĐ/TW Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “*về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội*”; “*ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*”.

6. Tăng cường thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

7. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; đưa nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ vào tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong tổ chức, đơn vị.

8. Tiếp tục tham mưu Đảng ủy chỉ đạo UBND xã và Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và hoàn thành công tác GPMB bổ sung để thi công đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2024. Ủy ban nhân dân xã Phò Khánh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các ban, ngành thuộc UBND xã;
- 07 Trưởng thôn;
- Lưu: VT, Nhật.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Duy Khánh